

External assessment 2021

---

Stimulus book

# Vietnamese SEE

SEE 2

## General instruction

- Work in this book will not be marked.

## Stimulus 2

# Các hoạt động trọn gói ở Việt Nam dành cho sinh viên vừa tốt nghiệp

Đăng ký trước tháng 9 để được giảm giá. Giảm 10% khi đăng ký bằng thẻ sinh viên. Giảm 15% nếu đăng ký theo nhóm. Đi trong tháng 12 và tháng 1.

### Học nấu ăn

Cùng học nấu các món ăn truyền thống Việt Nam với những đầu bếp giỏi. Bạn sẽ được đi chợ mua nguyên liệu và học cách làm các món ngon như gỏi cuốn hay cơm chiên. Bạn cũng sẽ được học cách nấu truyền thống Việt Nam như cách chế biến nguyên liệu, cách ướp thịt và cách trang trí món ăn. Bạn sẽ được hướng dẫn cách dùng gia vị để làm tăng hương vị cho món ăn. Khi trở về nhà, bạn sẽ nấu được các món ăn Việt Nam.

### Homestay ở Cần Thơ

Homestay là cách tốt nhất để trải nghiệm khi bạn du lịch đến miền Nam Việt Nam. Chỉ trong một ngày ở homestay, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc và làm quen với người dân địa phương. Bạn sẽ không có thời gian để cảm thấy cô đơn nhờ những hoạt động cùng gia đình chủ nhà như đạp xe quanh vùng bạn ở, thăm trung tâm Thiền hay tận hưởng không khí trong lành dọc bờ sông. Gia đình chủ nhà nói được tiếng Anh và bạn sẽ được ở phòng riêng.

## Stimulus 3

### **Cuộc thi khởi nghiệp dành cho thanh niên nông thôn**

Mũi Né – Những người thắng cuộc trong cuộc thi khởi nghiệp dành cho thanh niên nông thôn đang diễn ra năm nay sẽ được vay vốn tổng trị giá 5 tỷ đồng.

Trọng Hiếu, phóng viên của chúng tôi vừa tham dự buổi giới thiệu về cuộc thi cho biết, ban tổ chức là một nhóm các doanh nghiệp. Họ khuyến khích những người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 30 nộp đơn để mở các doanh nghiệp nhỏ chuyên về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, làm muối và du lịch nông nghiệp.

Trong vòng thi đầu, Sở Nông Nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận các ý tưởng kinh doanh qua email từ các ứng viên cho tới ngày 4 tháng 10. 70 ứng viên sẽ được chọn vào vòng hai và họ sẽ được hướng dẫn cách lập dự án kinh doanh. Các dự án kinh doanh sẽ phải được hoàn thiện và nộp lại trước ngày 28 tháng 11.

10 dự án xuất sắc nhất sẽ được chọn để tham gia vòng chung kết trên toàn quốc và những người được chọn sẽ trình bày ý tưởng kinh doanh cho hội đồng giám khảo. Người thắng trong cuộc thi sẽ được vay vốn lên đến 1 tỷ đồng và những người còn lại sẽ được vay vốn từ 300 đến 500 triệu đồng.

Quang Thắng



© State of Queensland (QCAA) 2021

Licence: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0> | Copyright notice: [www.qcaa.qld.edu.au/copyright](http://www.qcaa.qld.edu.au/copyright) — lists the full terms and conditions, which specify certain exceptions to the licence.

Attribution: © State of Queensland (QCAA) 2021